



ประกาศกรมศุลกากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร

.....

ตามที่กรมศุลกากรดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร นั้น

บัดนี้ กรมศุลกากรได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลำดับที่ ๒ - ๕ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ดังนี้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล	
๐๑	๓๒๐๒๕	นายบุญสลัก	อายุสม
๐๒	๓๒๐๒๔	นายเอกวิทย์	มีจันเพชร
๐๓	๓๒๐๗๕	นางสาวธิตาภรณ์	เป้าน้อย
๐๔	๓๒๐๑๓	นางสาววสิณา	นะไชย
๐๕	๓๒๐๒๖	นางสาวกนกวรรณ	เชื้อเหล่าวานิช

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นมาเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/วันและเวลา...

วันและเวลา	เลขประจำตัว เข้ารับการประเมินฯ	สถานที่สอบ
วันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายงานตัว เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร สอบสัมภาษณ์เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	๐๑ - ๐๕	ห้องประชุมกองบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑๐ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเรียกเข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงตามเลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ต้องนำมายื่น/แสดง ในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๓.๑ ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักระบุชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีรูปถ่าย และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (Passport) หากไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ ให้ใช้ใบรับรองข้อมูลส่วนบุคคลไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่แทน ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๓.๒ กรณีผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้

- ใบสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- รูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๑ รูป
- สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน ๑ ฉบับ ในกรณีที่ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับปริญญาโท ให้แนบสำเนาปริญญาบัตรระดับปริญญาโท เพิ่มอีก ๑ ฉบับ
- สำเนาปริญญาบัตร จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในครั้งนี้ หรือมารายงานตัวแต่นำเอกสารมายื่นไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อที่ ๓ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร

๔. กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ในวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ <http://www.customs.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “ข่าวรับสมัครงาน”

อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่า คุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายใด ไม่ตรงตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ถือว่าผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายนั้น เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกจากบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มาขึ้นบัญชี เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร มาตั้งแต่ต้น และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งรายนั้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมศุลกากร โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) พชร อนันตศิลป์
(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมศุลกากร